
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป 2561 (ครั้งท่ี 2) 

วันที่  21  สิงหาคม  2561  เวลา 9.30น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ์  หลานหลาย 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมนึก  ทองขยัน 
รัต 
 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอยจน
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
สมเกียรติ์  หลานหลาย 

 
ลา 
ลา 
 
 

ลา 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูขาดประชุม 

       -  ไมมี 

ผูลาประชุม 

1.  นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
2.  นางประภาพร  บุญถาวร 
3.  นายสาคร  เจรญิพร 

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายนพดล  หวังกอ  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายยงยุธ  บุญทองแกว  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายวาสนา  นะบุตร  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย   
6. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล 
7. นางสุภานันท   เจรญิพานิช รองปลัดเทศบาล 
8. นายนิรุตติ์  มีมะแม  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
9. นายสุเทพ  บัวแกว  ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางสาวเกษร  หอกุล  หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง   
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เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

ประธานสภาฯ  : กลาวเปดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  : ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป  พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕61  ครั้งที่ 1 หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  จํานวน 9 เสียง 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํนวน 3 รายการ     

- กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  6,000  บาท 
 - กองชาง  จํานวน  2 รายการ  งบประมาณ 497,000  บาท 

   

นายนิรุตติ์ มีมะแม : ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองชาง ไดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 12 จํานวย 3 รายการ เพื่อใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติ
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 รายการ   

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจาย 
ประเภท

รายจาย 

โครงการ/ 

รายการ 

งบประมาณ 

อนุมตั ิ

งบประมาณ

กอนโอน 

(+/-) จํานวน

เงินที่โอน 

งบประมาณ

หลังโอน 

แผนงาน

สาธารณสุข 

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งบ

บุคลากร 

เงินเดือน (ฝาย

ประจํา) 

เงินเดือน

พนักงาน 

  1,333,500.00 702,020.00 6,000.00 ( - ) 696,020.00 

แผนงาน

สาธารณสุข 

งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

ตู 4 ลิ้นชัก  6,000.00 6,000.00 (+) 12,000.00 

เหตุผล/คําช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจาย 

เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดใหขอมูลราคาในการจัดซื้อผิดพลาด/ 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 23 ลําดับที่1 



๓ 

 

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจาย 
ประเภท

รายจาย 

โครงการ 

รายการ 

งบประมาณ 

อนุมตั ิ

งบประมาณ

กอนโอน 

(+/-) จํานวน

เงินที่โอน 

งบประมาณ

หลังโอน 

แผนงาน

การศึกษา 

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

งบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง 

อาคารตาง ๆ  โครงการ

กอสรางอาคาร

อเนกประสงค 

และปรับภูมิ

ทัศน 

  452,000.00 452,000.00 (-) 0.00 

 

กองชาง จํานวน  2 รายการ  

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจาย 
ประเภทรายจาย 

โครงการ 

/รายการ 

งบประมาณ 

อนุมตั ิ

งบประมาณ

กอนโอน 

(+/-) จํานวน

เงินที่โอน 

งบประมาณ

หลังโอน 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาทีด่ินและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ 

โครงการ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศนอาคาร

สํานักงาน 

  0.00 452,000.00 (+) 452,000.00 

เหตุผล/คําช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจาย 

โอนตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อใหอาคารสํานักงานเกิดความสวยงาม สะอาดรมรื่นปลอดภัย ทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ/ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารสํานักงานตามแบบที่เทศบาลตําบลกระบี่นอยกําหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟาถนน งบ

บุคลากร 

เงินเดือน 

(ฝายประจํา) 

เงินเดือน

พนักงาน 

  896,000.00 318,340.00 45,000.00 (-) 273,340.00 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาทีด่ินและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ 

โครงการ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศนอาคาร

สํานักงาน 

  452,000.00 45,000.00  (+) 497,000.00 

โอนงบประมาณเพิ่มเพื่อใหเพียงพอแกการใชจาย 

 

ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
 

ที่ประชุม 

 : 
 

: 
 

: 
 
 
 

: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายในประเด็นใดบาง 
 

ไมมีผูอภิปราย 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จํานวน 3 รายการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 รายการ  งบประมาณ  
6,000  บาท และกองชาง  จํานวน  2 รายการ  งบประมาณ 497,000  บาท หรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท  จํานวน  9 เสียง 
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     3.2  เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
                 (วาระแปรญัตติ) 
 
ประธานสภาฯ    
 

 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

: 
 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ขอเชิญนายวินัส  ชุมบุตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตอ
ที่ประชุม 
 
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอยไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของเทศบาลตําบลกระบี่นอย ตอสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย    
ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 
๒๕61  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยนั้น สภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยลงมติ
รับหลักการแลว พรอมแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน คือ นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  
นายวิสิทธิ์  หิรัญ และนายวินัส  ชุมบุตร  ทั้งนี้ที่ประชุมไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการไว 2 วัน คือ วันที่ ๑6 – ๑7 สิงหาคม 2561 ภายในระยะเวลา
เสนอคําแปรญั ตติที่ สภาฯกําหนดไว  ไมมีสมาชิกสภาฯผู ใดเสนอคําแปรญั ตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการฯไดพิจารณาแลวมีมติเห็นควรเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตามรางเทศบัญญัติเดิมทุกประการ 
 

สมาชิกสภาฯทานใดมีขอคิดเห็นเปนอยางอื่น หรือจะสอบถามเพิ่มเติมบางหรือไม 
 
ไมมีผูใดขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะใหยืนตามรางเทศบัญญัติเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
หรือไม 
 

มีมติเปนเอกฉันทใหยืนตามรางเทศบญัญัตเิดิม  จํานวน 9 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
  

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนนี้เขาฤดูฝนแลว พี่นองฝากเรื่องถนนชํารุด หลายๆสายเทศบาลชวยสํารวจและใหความ
ชวยเหลือดวย และขอสอบถามเรื่องการแกปญหาถนนที่ชํารุดสายนาออก หมูที่  6            
ทางผูใหญบานก็ไดรับงบประมาณมาบางสวนแลว ในสวนของเทศบาลไมทราบวาสามารถ     
ใหความชวยเหลือตออยางไร  เรื่องที่ 2 งบประมาณดานวัสดุ ครุภัณฑของสํานักงาน ซึ่งไดต้ัง
งบประมาณมาแตกระผมไมทราบรายละเอียด คุณสมบัติอื่นๆ วาเหมาะสมกับราคาหรือไม 
การจัดหาก็ขอใหดําเนินการดวยความซื่อสัตย ทําตามระเบียบที่กําหนด เพราะเงินทุกบาท     
ก็เปนเงินภาษีของพี่นองประชาชนทั้งสิ้น เรื่องที่ 3 ฝากใหชวยจัดหาพระบรมฉายาลักษณของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในหองประชุมดวย 
เพราะพวกเราก็เปนขาราชการ เปนการแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย    
ก็ขอฝากดวยครับ 
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นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 

นายนพดล หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
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ตอนนี้ถนนสายน้ําจาน-ทาเรือ หมูที่ 2 เกิดการชํารุดอยางมาก ถนนสายนี้มีประชาชนใชสัญจร
เปนจํานวนมาก และมีบานเรือนของประชาชนอาศัยอยูมากเชนกัน ชาวบานไดรับความ
เดือดรอน เมื่อวานนี้กระผมก็ไดรับทราบมาวาไดเกิดอุบัติเหตุ มีผูไดรับบาดเจ็บและไดนําตัวไป
สงโรงพยาบาล ขอฝากใหคณะผูบริหารชวยแกปญหาเรื่องนี้ ใหพี่นองประชาชนดวย           
หรืออาจจะแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนเพื่อบรรเทาความเดือดรอน และถาหากมีงบประมาณ
เพียงพอก็คอยเขาแผนฯเอาไว เพื่อปรับปรุงตอไป เรื่องตอไปก็ขอขอบคุณคณะผูบริหาร 
ขาราชการสังกัดเทศบาลตําบลกระบีน่อยทุกทาน ที่ไดทํางานอยางเต็มความสามารถ กระผมก็
ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของเทศบาลผานทางเพจของเทศบาล ซึ่งไดลงขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ขอมูลขาวสารทางราชการที่เปนประโยชนใหพี่นองประชาชนไดรับทราบ
ตลอด ซึ่งเปนการประชาสัมพันธการทํางานของเทศบาลเปนอยางดี ขอบคุณครับ 
 

ขอเพิ่มเติมเรื่องถนนสายนาออก หมูที่  6 กระผมก็ไดรับทราบมาวาผู ใหญบานไดรับ
งบประมาณในการปรับปรุงถนนสายนี้จากกรมการปกครองฯ และไดดําเนินการไปแลว
บางสวน พี่นองประชาชนก็สอบถามมาวาเทศบาลมีโครงการซอมแซมตอหรือไม กระผมก็
ทราบมาวากองชางของเทศบาลไดลงสํารวจแลว ก็ขอฝากใหดําเนินการซอมแซมตอจากจุดที่
หมูบานไดดําเนินการซอมแซมไปแลว ถนนสายนี้กระผมเองไดสัญจรผานหลายครั้ง ถนนชํารุด
เยอะมากจริงๆ บานเรือนของประชาชนก็หนาแนน ก็ขอฝากผูบริหารใหความชวยเหลือ      
ดวยครับ 
 

เรื่องถนนที่ชํารุดหลายสายในตําบลกระบี่นอย กระผมไดหารือกับทานสมาชิกสภาฯ         
หลายทาน และไดลงพื้นที่สํารวจไปบางแลว ในสวนของถนนสายนาออก หมูที่ 6 ก็เคยสํารวจ
ไดเขียนแบบ และตั้งงบประมาณในการปรับปรุงไวแลว แตตอนนี้ก็ตองยกเลิกแบบไปกอน     
เพราะทางผูใหญบานไดงบประมาณมาซอมแซมถนนสายนี้จากกรมการปกครองเชนกัน และ
ดําเนินการปรับปรุงไปบางสวนแลว กระผมก็ตองใหกองชางลงสํารวจ เพื่อเขียนแบบใหม
ทั้งหมด เพื่อไมใหดําเนินการทับซอนกัน เทศบาลจะปรับปรุงตอจากที่หมูบานปรับปรุงไป ขอ
ชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ทุกปญหาเทศบาลไมไดนิ่งนอนใจ พยายามแกไขใหดีที่สุดเทาที่
จะทําได สวนถนนสายน้ําจาน – ทาเรือ ที่ทานกฤติโชค  ขาวเหลือง สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดแจง
มานั้น เทศบาลไดดําเนินการสํารวจเรียบรอยแลว ถนนสายนี้เปนหลุมใหญ เยอะมาก         
ยางมะตอยของเทศบาลอาจไมเพียงพอก็ตองประสานขอความชวยเหลือไปยัง อบจ.กระบี่ แต
ก็ตองรอใหฝนทิ้งชวงกอนเพราะถาซอมแซมในชวงเวลานี้ ก็อาจจะชํารุดอีก ก็ขอฝากสมาชิก
สภาฯ ทําความเขาใจกับชาวบานดวย  สวนโครงการอื่นๆ ก็กําลังหาผูรับจางอยูหลายๆสาย  
ถนนสายบานทิวเขายังไมไดผูรับจาง  สายหนองพันทันพี่นองประชาชนก็แจงมาวาเดือดรอน
มากเชนกัน ปที่แลวก็ไดซอมแซมไปครั้งหนึ่งแลว ตอนนี้ก็ชํารุดอีก เทศบาลจะทยอยซอมให   
อีกครั้ง ถนนสายตนเทียม สายไสกลวย ก็รอผูรับจางเขามาทําสัญญาอยู  สวนสายซอย       
บานลุงเสง หมูที่ 1 ก็ไดเขียนแบบและประมาณการราคาเรียบรอยแลวเตรียมประกาศ
โครงการตอไป แตก็มาติดปญหาเรื่องการอุทิศที่ดิน ถนนสายนี้แคบมาก กวางประมาณ        
3 เมตร ไมสามารถดําเนินการได ขอฝากสมาชิกสภาฯชวยทําความเขาใจกับพี่นองอีกครั้ง         
ถนนสายสวนมะลิ หมูที่ 11 ซึ่งไดรับแจงขอความชวยเหลือจากพี่นองเชนกัน ก็ติดปญหา
เพราะถนนยังเปนของเอกชนและไมอนุญาตใหเทศบาลเขาดําเนินการ เทศบาลก็ตองยกเลิก
โครงการไป ขอช้ีแจงใหทุกทานไดรับทราบ ในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่ได
เสนอปญหาใหกับผูบริหารไดรับทราบ และคอยเปนหวงพี่นองประชาชนในทุกๆเรื่องครับ 
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ถนนสายซอยสวนปาลม หมูที่ 9 ชาวบานก็ไดแจงมาหลายครั้งแลว อยากใหผูบริหารเขาไปดู 
ถนนชํารุดอยางมาก พี่นองไดรับความเดือดรอนมาก ไมทราบวาเทศบาลจะดําเนินการอยางไร 
ชวยช้ีแจงดวยครับ 
 
ถนนสายซอยบานลุงเสง หมูที่ 1 ตามที่ทานรองนายกเทศมนตรี ทานนพดล หวังกอ ไดชี้แจง
ใหทราบไปแลวนั้น ขอสอบถามวาจะดําเนินการกอสรางไดหรือไม ถนนสายนี้มีความสําคัญกับ
พี่นองประชาชนเปนอยางมาก มีบานเรือนราษฎรอยูหลายหลัง และเปนเสนทางขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร สวนถนนที่มีความแคบกระผมก็ยอมรับวาจริง แตสวนที่แคบก็เฉพาะ
บริเวณปากทางเขา ประมาณ 100 เมตรเทานั้น แตสวนอื่นๆก็กวางตลอดสาย ที่ผานมา
กระผมก็เคยเห็นถนนหลายๆสายที่กวางประมาณ 2-3 เมตร ก็สามารถทําได ก็ขอฝากให
ผูบริหารชวยพิจารณาอีกครั้งครับ 
 
ขอเพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการน้ําประปา โครงการเชื่อมตอทอน้ําประปาจากอางเก็บน้ํา
คลองแหงก็ไดอนุมัติโครงการไปแลว ถาหากดําเนินการเชื่อมตอทอแลว การปลอยน้ําก็ควร
เปดตลอด 24 ชั่วโมงเลย น้ํานาจะมีเพียงพอ บางพื้นที่ก็มีน้ําประปาบาดาล และประปา
ภูมิภาคก็เขามาครอบคลุมในหลายพื้นที่แลว ก็ขอฝากเรื่องการบริหารจัดการน้ํา ผูบริหารชวย
กํากับดูแลดวยเพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด ขอฝากดวยครับ 
 

ขอเพิ่มเติมถนนที่ชํารุด สายบานไร – คลองเนียง ซึ่งเปนถนนที่เชื่อมตอระหวางหมูที่ 11 และ
หมูที่ 12 จากที่กระผมไดลงไปในพืน้ที่ปรากฏวาถนนชํารุดเปนหลุมใหญ เยอะมาก การสัญจร
เสนทางก็ตองใชความระมัดระวังเปนอยางมาก กระผมทราบดีวางบประมาณของเทศบาลมี
อยางจํากัด แตก็ขอฝากใหชวยแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนก็ได เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับพี่นองประชาชน และก็ตองขอขอบคุณคณะผูบริหารที่คอยเปนหวงเปนใยในทุกๆเรื่องที่
ประชาชนไดรับความเดือดรอน ขอบคุณครับ 
 
ถนนสายซอยลุงเสง หมูที่ 1 ตามที่ทานวิสิทธิ์  หิรัญ สมาชิกสภาฯ เขต 1 อภิปรายไปนั้น     
ตองขอฝากทานสมาชิกชวยทําความเขาใจกับชาวบานดวย ในการเขียนแบบโครงการกอสราง 
ความกวางของถนนจะตองเทากันตลอดทั้งสาย และการดําเนินการก็ตองทําดวยความเปนจริง 
เพื่อความสวยงาม จากที่กระผมเขาไปในพื้นที่ในตอนนี้ความกวางไมถึง 3 เมตรแลว        
เหลือความกวางประมาณ  2.50 เมตร รถเกรดถนนก็ไมสามารถเขาไปทํางานได เพราะ       
รถเกรดถนน มีความกวาง 4 เมตรกวา ผูบริหารนั้นมีความตั้งใจที่จะดําเนินการแตถาทําแลวก็
ตองมีความถูกตองดวยครับ  และเรื่องถนนสายซอยสวนปาลม ที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ไดสอบถามนั้น กระผมและกองชางไดลงไปสํารวจในพื้นที่ ไดพูดคุยกับ    
พี่นองในพื้นที่ไดรับคําตอบวาถาปรับปรุงก็ตองมีคูระบายน้ํา ถาซอมแซมอยาซอมเลยไมมี
ประโยชน  ถนนไมมีคูระบายน้ําตอไปก็พังอีกอยูดี กระผมก็เห็นดวย การปรับปรุงก็ตองใช
งบประมาณเยอะมาก ประมาณ 6 - 7 ลานบาท ถาดําเนินการก็ตองบรรจุไวในแผนฯ          
ปงบประมาณ พ.ศ.2563  แตถาหากมีงบประมาณอื่น เชน งบเหลือจายก็อาจจะนํามาใช
กอนก็ไดถาจําเปนจริงๆ แตก็ตองปรึกษากันอีกครั้ง  เรื่องตอไปก็พูดเรื่องถนนสายบานไร -
คลองเนียงที่ทานกฤติโชค  ขาวเหลือง สมาชิกสภาฯ เขต 2 ไดแจงมา  กระผมเองก็ไดผานไปทางนั้น   
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เมื่อวานนี้ ถนนเปนหลุมเยอะมาก ที่จริงแลวกองชางไดลงซอมแซมถนนสายนี้ไปเมื่อสัปดาห   
ที่แลว แตมาตอนนี้ก็เปนหลุมอีกแลว ปญหาคือตอนนี้เปนชวงฤดูฝนถาซอมไปก็ใชงานไดไม
นาน  เทศบาลจะลงซอมแซมอีกครัง้แตก็ตองรอใหฝนทิง้ชวงไปกอนครับ  สวนเรื่องน้ําประปาที่ทาน     
วินัส  ชุมบุตร ไดเสนอแนะมา กระผมก็คิดวาชวงฤดูแลงปหนาน้ําคงจะมีเพียงพอ อาจจะจาย
น้ําตลอด 24 ชั่วโมงเลย ทุกเรื่องที่ทุกทานแจงมากระผมในฐานะรองนายกเทศมนตรี ดูแลงาน
ของกองชางก็ขอรับไวทุกๆเรื่อง จะพยายามแกปญหาใหพี่นอง แตตองทําตามระเบียบและ
กฎหมาย ก็ขอฝากทุกทานทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนดวยครับ 
 
ขอเพิ่มเติมเรื่องถนนสาย บานไร – คลองเนียง กระผมก็ใชเสนทางนั้นบอยครั้ง ถนนเปนหลุม
ลึกมาก และมีหลายหลุม ถาเทศบาลซอมแซมก็จะตองใชยางมะตอยจํานวนมาก กระผมคิดวา
ตอไปถาหากมีงบประมาณเพียงพออยากใหปรับปรุงใหมไปเลยจะดีกวา อยากฝากใหผูบริหาร
ชวยพิจารณาครับ 
 
กระผมไดฟงและรับทราบในทุกประเด็น ที่ทานสมาชิกสภาฯไดอภิปราย เรื่องความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชน พวกเราทุกคนก็เปนตัวแทนที่ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชน    
ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องที่พี่นองเดือดรอน และไดโทรมาขอความชวยเหลือโดยตรงกับ
ผูบริหาร  เรื่องถนนที่ชํารุดหลายสาย เกิดข้ึนในชวงที่เขาสูฤดูฝนที่ผานมานี้ การสัญจรก็ตองใช
ความระมัดระวัง บางสายก็ไดรับการแกไขไปแลว แตก็ยังมีอีกหลายสายที่มีปญหาและรอการ
แกไขอยู เชน สายนาออกหมูที่ 6 ที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 ไดอภิปรายไป 
ถนนสายนี้เทศบาลไดเตรียมที่จะดําเนินการปรับปรุงเรียบรอยแลว แตมาติดปญหา เมื่อทาง
ผูใหญบานก็ไดรับงบประมาณจากกรมการปกครองเพื่อปรับปรุงถนนเสนนี้เชนกัน เทศบาลก็
กลัววาจะเปนการดําเนินการซ้ําซอนกัน หลังจากนี้เทศบาลก็ตองดําเนินการสํารวจและ
ออกแบบใหมในสวนที่ยังไมไดปรับปรุงอีกครั้ง ประเด็นตอมาคือเรื่องการบริหารน้ําประปาก็
ตองขอฝากทานนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรี และกองชางชวยดําเนินการเรื่องนี้ดวย     
สวนเรื่องถนนสายซอยลุงเสง หมูที่ 1 ที่ทานวิสิทธิ์ หิรัญ สมาชิกสภาฯเขต 1 ไดอภิปราย และ
ถามวาสามารถดําเนินการไดหรือไม ถาเปนโครงการที่ไมมีอยูในแผนฯ ก็ไมสามารถดําเนินการ
ไดเลย ทองถิ่นหลายแหงก็มี ปญหาในการทําโครงการที่ไมมีอยูในแผนฯจึงถูกระงับการปฏิบัติ
หนาที่ ทุกทานคงจะไดรับทราบมาบางแลว ในขั้นตอนของการจัดทําแผนฯ ในการจัดทําเวที
ประชาคม เทศบาลไดประชาสัมพันธและสงหนังสือไปถึงผูนําชุมชนเพื่อแจงใหกับประชาชน   
ในพื้นที่ที่มีความเดือดรอนไดเขารวมประชุมเพื่อเสนอโครงการที่ไดรับความเดือดรอน แตถนน
สายดังกลาวก็ไมไดรับการเสนอใหเขาแผนฯไว อาจจะมีเหตุผลบางประการ มาตอนนี้ก็มีการ
รองขอความชวยเหลือ กระผมเองก็เปนหวงในทุกๆเรื่องที่พี่นองประชาชนเดือดรอน แตก็ตอง
ทําตามระเบียบและกฎหมาย ถนนซอยลุงเสงตองมาหาวิธีกันอีกครั้งวาเราสามารถชวยเหลือ
อยางไรไดบาง ที่ผานมาบางโครงการเทศบาลก็ประสานขอความชวยเหลือไปยัง อบจ.กระบี่ 
แตเทศบาลก็ตองดําเนินการปรับปรุงไปบางสวนกอน อยางที่เราเคยทําไปคือสายวัดสุวรรณ
ธาราราม ม.9 และสาย ม.7 - ม.8  ก็ตองหารือกันเพื่อหาวิธีการใหความชวยเหลือกันอีกครั้ง  
พวกเราคือตัวแทนของพี่นองประชาชนเมื่อพวกเขาเดือดรอน ก็ตองหาวิธีใหความชวยเหลือ 
เมื่อพี่นองตําหนิมาเราก็ตองรับไว มีคนชอบก็ตองมีคนเกลียดเปนเรื่องธรรมดา มีปญหาอะไร
พวกเราก็มาหารือ พูดคุยกัน แลวเราก็รวมกันทํางานอยางมีความสุข ขอบคุณครับ 
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สมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่มอีก 
 
กลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  10.50  น. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ     วินัส  ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ   สมนึก  ทองขยัน    ผูรับรองรายงานการประชุม  

       (นายสมนึก  ทองขยัน ) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ   สมเกียรติ์  หลานหลาย      ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 


